

# บทโครงร่าง (Story Outline)

## ภาพยนตร์ เรื่อง “มหานคร ไอที 2112” (The metropolis: ID 2112)

ผู้เขียน: สุทิน ชาวหินฟ้า,  film school. โทร. 08 9644 1048

ความยาวเรื่อง: 110 นาที

วัน เดือน ปี: 25 กุมภาพันธ์ 2556

**แนวคิดของเรื่อง (theme) :** รูปแบบและวิถีชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานสำคัญ 2 ประการ คือ (1) ปัจจัยสี่และสวัสดิการในชีวิต และ (2) ปัจจัยที่ตอบสนองกิเลส ตัณหา ความเห็นแก่ตัว ยุคใดสมัยใดก็ตาม ที่มนุษย์มุ่งตอบสนองปัจจัยในข้อ (2) จนหลงลืมตัว ย่อมส่งผลให้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม กลายเป็น สังคมบริโภคนิยม และการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในที่สุดธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ก็ย้อนกลับมาทำร้ายมนุษย์ ผู้มากด้วยกิเลสตัณหา เหล่านั้น นอกจากนี้ ระบบการจัดการ การจัดสรรปันส่วนทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัด ขึ้นอยู่กับ การช่วงชิง อำนาจ และผลประโยชน์ ดังนั้น จึงเกิดช่องว่างระหว่างผู้ได้เปรียบ กับ ผู้เสียเปรียบ อย่างรุนแรง

เมืองไอที ในปี 2112 เป็นตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่ง ที่ระบบการปกครองมีโซ่ปัจจัยสำคัญ ในการสร้างความเสมอภาค และความผาสุกให้แก่ประชาชน แต่กลับเป็น คุณธรรม ของผู้นำต่างหาก

**แนวภาพยนตร์ (genre) :** แฟนตาซี-วิทยาศาสตร์-แอคชั่น-สงคราม (fantasy-science fiction-action-war)

**ประโยคหลัก (premise):** อะไรจะเกิดขึ้น กับพลเมืองในเมืองไอที ถ้านายพลคาร์ล และ เฮรอน ถูกสังหาร และ เฮกเตอร์ ขึ้นมามีอำนาจแทน

**เรื่องย่อ (synopsis):**

เมืองไอที ในปี 2112 เต็มไปด้วยคนจน และมลพิษมากมาย ปัจจัยอยู่รอดของคนจน คือ อาหาร และ อากาศ เมื่อนักปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการ โดยนายพลคาร์ล และ เฮรอน ที่ปรึกษาคนสำคัญ แต่เขาสองคน ต้องมาเป็นทุกข์กังวลกับการก่อเหตุอาชญากรรม ของ เฮกเตอร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าอาชญากรของเมืองนี้

นายพลคาร์ล จึงมีนโยบายสังปราบปราม ขบวนการใต้ดินของ เฮกเตอร์ และพวก ซึ่งคอยขู่เหยื่อให้คนจน ประท้วงรัฐบาล เพื่อหวังโค่นล้มท่านนายพลคาร์ล เฮกเตอร์ ตอบโต้ด้วยการ ขโมยเครื่องสร้างอากาศไปให้คนจน เพื่อสร้างคะแนนนิยม และกลบเกลื่อนภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของตน และยุยงให้ประชาชนลุกขึ้นปฏิวัติ จน อีธาน ผู้นำคนจน ให้การยอมรับในตัวของเฮกเตอร์ ดังนั้น เฮกเตอร์และพวกจึงฉวยโอกาสสร้างความฉลาดและความรุนแรง ได้สะดวกขึ้น

นายพลคาร์ล จึงสั่งการให้ เฮรอน ลงไปปราบปราม เฮกเตอร์ จับเป็นที่ได้ จับตายก็ได้ เพราะ เขาเพียงคนเดียว ที่รู้ทัน เฮกเตอร์ เนื่องจากเคยเป็นสหายเก่ากันมาก่อน และสั่งให้กองทหารไปทำลายเขตที่



มันของ เฮกเตอร์ ทำให้เฮกเตอร์ โกรธแค้น เขาตอบโต้ด้วยการ จับตัว อีริค ลูกชายของ นายพลคาร์ล ไปเป็นตัวประกัน ชังไว้ในเขตคนจน ซึ่งเป็นที่มันชั่วครว เพื่อจะได้ต่อรองและเผชิญหน้าสะสางความแค้นส่วนตัวกับ นายพลคาร์ล

ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายกองโจร ต่างแย่งแย่งยุทธศาสตร์การสื่อสาร โดยการเจาะเข้าไปในระบบสื่อสาร เพื่อยึดอำนาจ เพราะถ้าฝ่ายใดยึดโครงข่ายการสื่อสารได้ ฝ่ายนั้นก็ได้เปรียบในยุทธวิธี

ในที่สุด อีธาน ซึ่งเป็นผู้นำคนจน เข้าใจในเจตนาของนายพลคาร์ล และสหายอย่างเฮกเตอร์ดี เขาตัดสินใจเข้าข้างรัฐบาล ช่วยพานายพลคาร์ลและลูกชายหนีรอดไปได้ ปล่อยให้ เฮรอน และ เฮกเตอร์ สะสางบัญชีแค้นกันต่อไป

เมื่อพ้นภาวะวิกฤติ นายพลคาร์ล จึงตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายการปกครอง ให้ความสำคัญและช่วยเหลือคนจนมากขึ้น.

## โครงสร้างการดำเนินเรื่อง (Plot Structure)

### องค์ 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 30 นาที)

ฉาก: เมืองไอดี ยุคปี 2120

พลเมือง ทุกคนที่เกิดมา จะถูกลงทะเบียนด้วยการฝังไอดีชิป เพื่อระบุ ID ของพลเมือง แม้แต่ผู้นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ของเมืองนี้ ชิปลังกล่าว จะถูกฝังไว้ที่บริเวณท้ายทอย ของเด็กทุกคนที่เกิดมา วงจรของชิป จะเชื่อมต่อกับ DNA ของบุคคลคนนั้น มันทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณ ระหว่างชิปกับแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบโครงข่ายดาวเทียม (satellite network) ซึ่งเป็นระบบหลัก และระบบโครงข่ายดิจิทัลสนามแม่เหล็กโลก (digital-magnet field network) ซึ่งเป็นระบบสำรอง เพื่อระบุตำแหน่งที่อยู่บนโลก

ประโยชน์ที่พลเมืองทุกคนจะได้รับ จากการฝังไอดีชิป คือ การทำนิติกรรมต่างๆ การซื้อขาย การติดต่อสื่อสาร ตลอดจน สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับจากรัฐ และความปลอดภัยของชีวิต จากอาชญากร และการขาดอากาศหายใจ เมื่อพลัดหลงเข้าไปในเขตมลพิษ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ หรือเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน เหล่านี้ ล้วนต้องอาศัยไอดีชิป เพื่อระบุลักษณะเฉพาะตนและตำแหน่งติดตาม

ในไอดีชิป จะมีผลึกแร่แม่เหล็กที่ชื่อว่า super paramagnetic ฝังอยู่ มันมีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งเมื่อผลึกแร่เหล่านี้เรียงใกล้กัน จะทำปฏิกิริยาผลักกันหรือดูดกัน ขึ้นอยู่กับมุมของสนามแม่เหล็กโลกที่มากกระทำแร่แม่เหล็กในชิป ถ้าเรียงขนานกับเส้นแรงแม่เหล็กโลก มันจะมีปฏิกิริยาดูดซึ่งกันและกัน แต่ถ้ามันเรียงตัวตั้งฉากกับแรงแม่เหล็กโลก มันผลักรัน มุมและความแรงของสนามแม่เหล็กโลกในทุกๆ ตำแหน่งบนโลก จะมีความแตกต่างกัน ทำให้แร่แม่เหล็กที่ฝังอยู่ในไอดีชิป ทำหน้าที่เป็นเหมือน GPS เพื่อระบุตำแหน่งของพลเมืองทุกคน

ดังนั้น การเป็นบุคคลเถื่อน ไร้ไอดีชิป จึงไม่เป็นผลดีแก่พลเมือง แต่จะเป็นที่ต้องการของเหล่าอาชญากรบางคน

ชิปที่ถูกฝังไว้แล้ว จะติดตัวไปกับบุคคลคนนั้น ไปตลอดชีวิต การถอดชิปออกจากร่างกายไม่สามารถทำได้ เพราะชิปจะส่งสัญญาณไปยังแม่ข่าย ว่ามีการถอดหรือสับเปลี่ยนชิป หุ่นยนต์เจ้าหน้าที่ ที่ถูกคิดตั้งไว้ทั่วเมือง จะเข้าไปควบคุมไว้ทันที รอเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์มารับตัวไป

การถอดชิป ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และเป็นอาชญากร เพราะอาชญากร ไม่ต้องการระบุตำแหน่งอาชญากรรมของตน ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับกุมได้ง่าย ดังนั้น จึงมีเหล่าอาชญากรบางคน ยอมเสี่ยงที่จะถอดชิปออกจากร่างกาย และคอยหลบซ่อนหุ่นยนต์รัฐบาล และการพลัดหลงเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย

ถ้ามีกลุ่มชน คิดประท้วงรัฐบาล รัฐบาลก็มีวิธีควบคุมฝูงชน เรียกว่า "โปรแกรมควบคุมฝูงชน" โดยส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ผ่านโปรแกรมพิเศษ ไปรบกวนระบบประสาท ทำให้ผู้นั้นรู้สึกมึนงง และได้รับความเจ็บปวด ผู้มีสิทธิ์ใช้โปรแกรมดังกล่าว คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพียงไม่กี่คน ซึ่งแน่นอนว่า ตนเองจะได้รับเอกสิทธิ์ ไม่ต้องถูกควบคุมด้วยโปรแกรมพิเศษนี้ด้วย

ดังนั้น จึงไม่มีพลเมืองคนใดที่จะ หลบหนี หรือรอดพ้นจากการติดตามได้เลย

เมืองไอที เป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่เสื่อมโทรมทางกายภาพ และแวดล้อมด้วยมลพิษ ซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมลพิษทางน้ำและอากาศ พลเมืองจึงเสี่ยงต่อการขาดอากาศ ออกซิเจน และรับพิษของคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซพิษอื่นๆ เข้าไป เป็นอันตรายแก่ชีวิต

ทำให้เมืองนี้ทั้งเมือง ตกอยู่ในความยากไร้ กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม เต็มไปด้วยความสกปรก เชื้อโรค ยาเสพติด และอาชญากรรม เพื่อแย่งชิงอาหาร และอากาศ คราวใดที่อากาศไม่เพียงพอ ราคาซื้อขาย ก๊าซกระป๋องและหน้ากาก ก็จะมีราคาแพง

เมืองนี้ แบ่งเขตที่อยู่อาศัยกันชัดเจน ระหว่างเขตคนร่ำรวย กับเขตคนยากจน เขตคนรวย อยู่ใจกลางของเมือง และอยู่บนตึกสูง มีเส้นทางสัญจรออกนอกเมืองเป็นรูปดาวห้าแฉก ทั้งนี้ เป็นเส้นทางเพื่อควบคุมพลเมือง และเป็นท่อส่งอากาศบริสุทธิ์ไปยังเขตคนจน ซึ่งอยู่ข้างล่าง และชานเมือง

คนรวยใช้รถไฟฟ้าส่วนตัว เป็นพาหนะ มีชีวิตที่สุขสบาย ส่วนคนจนใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นพาหนะหลัก มีชีวิตที่ยากลำบาก เสี่ยงภัย ระบบสื่อสารและขนส่งมวลชน ค่อนข้างได้รับจำกัด บางวันไฟฟ้าตก โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ รถไฟฟ้าเสีย คนรวย คาร์ตริยคเรื่องภาษีที่ต้องเสียในอัตราสูง ส่วนคนจน คาร์ตริยคเรื่องสวัสดิการพื้นฐานของชีวิต แต่ทั้งคนจนและคนรวย ต่างก็กลัวสิ่งเดียวกัน คือ อาชญากรรม ที่มักเกิดขึ้น อย่างไม่คาดคิด

เงิน ของเมืองนี้เป็นระบบ electric money เต็มรูปแบบ คือ ใช้การ์ดซึ่งฝังชิประบุจำนวนเงินไว้ เป็นมูลค่าของการแลกเปลี่ยน ซึ่งชิปในการ์ดใบนี้ จะมีโปรแกรมเชื่อมโยงกับรหัสไอทีประจำตัวของเจ้าของผู้ถือบัตรด้วย เพื่อยืนยันมูลค่าความเป็นเจ้าของเงินที่อยู่ในมือ ดังนั้น การ์ดเงินแต่ละใบ จึงมีข้อมูลรายชื่อและจำนวนเงินของผู้ถือทุกคน ที่ใช้มัน

เมืองไอที ปกครองโดยคณะรัฐบาลเผด็จการ ซึ่งมีนายพลคาร์ล เป็นผู้นำสูงสุด และมีฐานะร่ำรวยที่สุดของเมืองนี้



สถานะทางการเงินการคลังของรัฐบาล ขึ้นอยู่กับภาษีของคนรวย ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ นอกจากจะใช้หุ่นยนต์แล้ว ยังต้องใช้แรงงานมนุษย์จากพวกคนจน พวกเขาจำต้องทำงานในโรงงาน เพื่อแลกกับ อาหารและอากาศบริสุทธิ์ ตลอดจนสวัสดิการการคุ้มครองจากเหล่าอาชญากร ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในเมืองนี้

ตัวละคร:

(1)–**นายพลไอเซน คาร์ล** (General Eisen Karl) เป็นผู้นำสูงสุดของเมืองไอศ มีอำนาจ อิทธิพล และฐานะร่ำรวยที่สุด มีลูกชายที่เขารักมาก ชื่อ (2)–**เอริค คาร์ล** (Erich Karl) ภรรยาของท่านตายด้วยโรคติดเชื้อในโลหิต ตั้งแต่ เอริค อายุได้ 7 ปี เอริคถูกเลี้ยงดูไม่ได้รับความลำบากใดๆ ดังนั้น เอริค จึงไม่รู้รสชาติ และความทุกข์ยาก ของความจน และแน่นอน เขาไม่คาร์ลเห็นแหล่งคนจนเลย ปัจจุบัน เอริค อย่างเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว

นายพลคาร์ล มีที่ปรึกษาคนสำคัญ ชื่อ (3)–**เอ็บ เฮรอน** (Abe Heron) ทุกคนเชื่อว่า เขามีอำนาจและเวทมนต์ และเป็นผู้หยั่งรู้ ความจริงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์พยากรณ์ (Prediction Science) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา (fortune-telling) ทุกๆ สิ่งแก่ท่านนายพลเอริค และท่านนายพลก็เชื่อเขา เพราะสิ่งที่เขาพยากรณ์ มีหลักวิทยาศาสตร์รองรับ

(4)–**พลทหารโทนี่** (PVT.Tony) และ (5)–**พลทหารดีจ** (PVT.Dodge) เป็นทหารรับใช้ใกล้ชิด คอยขับรถให้ท่านนายพล ทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนเวียนกัน ส่วน (6)–**คุณการ์เน็ต แอสเพน** (Garnet Aspen) หญิงผู้สูงวัย และชาญฉลาดด้านจิตวิทยา มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ เป็นเลขาคนสนิทของท่านนายพล และยังเป็นพี่เลี้ยง และคนสอนหนังสือให้แก่ เอริค อีกด้วย ท่านนายพลสามารถสั่งการได้อย่างฉับไวและแม่นยำ เพราะท่านมี โปรแกรมเมอร์มือดีอยู่ใกล้ตัว

(7)–**เจน เคนดา** (Jane Kenda) หนุ่มลูกครึ่งหญิงชาย คอยควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เขาได้รับมอบสิทธิ์ให้เสมอเหมือน Administrator ตัวจริง เหตุผลหนึ่งที่เขาได้รับความไว้วางใจก็คือ ความซื่อสัตย์ และความเก่ง และ ฉลาด ในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร นายพลคาร์ลรู้จัก เขา ก็ตอนที่จับเขาได้ขณะทำการเจาะข้อมูล (hack) เข้ามาในระบบของท่านนายพล เมื่อสอบสวนหาความจริงปรากฏว่าเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มซุกซน และเมื่อทดสอบความสามารถของเขาแล้ว ท่านนายพลกลับพบความจริงร้ายระของเขา ในที่สุด ท่านนายพลจึงปลดโปรแกรมเมอร์คนก่อน (เอเจ เฮกเตอร์) แล้วให้ เจน เข้าทำหน้าที่แทน และนับจากนั้นมา ระบบโครงข่ายต่างๆ ของเมืองไอศ ก็พลิกผัน ได้รับการพัฒนาทันสมัยอย่างรวดเร็ว

(8)–**พลโทแมค ไลย์แมน** (LTG. Mac Lyman) เป็นรัฐมนตรีกาโฮมและมหาตไทย ทำหน้าที่ดูแลด้านการทหารและตำรวจ ในเมืองนี้ เขาได้รับเอกสิทธิ์ ที่จะไม่ต้องอยู่ภายใต้โปรแกรมควบคุมฝูงชน เช่นเดียวกับท่านนายพลคาร์ล เอริค ลูกชาย และ ที่ปรึกษา เฮรอน การควบคุมฝูงชน เป็นหน้าที่โดยตรงของพลโทแมค

(9)–**รัฐมนตรีเออร์วิน โคล** (Erwin Cole) ทำหน้าที่ดูแลด้านการเงินการคลังของเมือง ตลอดจนการ

ติดตามการจัดเก็บภาษีจาก กลุ่มคนร่ำรวยและนักธุรกิจในเมืองนี้

(10)–**เอมมา แฮร์เรียต** (Emma Harriet) นายกเทศบาลเมือง เป็นหญิงเหล็กอีกผู้หนึ่ง แม้จะดูอ่อนท้วมไปหน่อย แต่เอาการเอางานดีมากในด้านมรดกชน เธอจะคอยรายงานการควบคุมระบบท่อส่งอากาศ ออกซิเจน น้ำ และอาหาร ส่งไปยังเขตคนจน เพื่อมิให้พวกเขาารู้สึกลำบากจนเกินไป เพราะมีฉะนั้น พวกเขาจะออกมาประท้วง ซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยๆ

(11)–**คูนรอย แอนเดอร์สัน** (Roy Anderson) เป็นนักธุรกิจใหญ่ในเมืองนี้ มีฐานะร่ำรวย ส่งออกหุ่นยนต์ ยานขนส่งอวกาศ อาหารแคปซูล และอื่นๆ เขาเสียภาษีสูงที่สุดในเมืองนี้ เขาเคยต่อรองกับรัฐบาล ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการในเมืองใจดี เพื่อให้ลดหย่อนภาษีลงบ้าง แต่ไร้ผล

(12)–**คูนสตีฟ เวสต์** (Steve West) เป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ให้แก่รัฐบาล นั้นเป็นอาชีพเบื้องหน้า แต่เบื้องหลัง เขาผลิตอาวุธส่งให้ท่านนายพลคาร์ล ทำให้เขาเป็นนักธุรกิจเพียงคนเดียว ที่ได้รับการโปรดปราน จากท่านนายพลมากที่สุด และมักได้รับสิทธิพิเศษเป็นของตอบแทน ทำให้เขามีโอกาสแอบผลิตอาวุธส่งให้อาชญากรด้วย ในเวลาเดียวกัน โดยที่นายพลคาร์ล ไม่รู้ คูนเวสต์ มีคิดว่า ไม่มีมิตรแท้ และไม่มีศัตรูถาวร ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ต่างตอบแทน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญ

(13)–**เอเจ เฮกเตอร์** (A.J. Hector) แต่สหายและเหล่าสมุนของเขา มักเรียกว่า เอเจ เป็นหัวหน้าอาชญากร ตัวร้ายกาจที่สุดในเมืองนี้ เขามีทั้งอำนาจ และอิทธิพล ผลิตทั้งยาเสพติด และเงินปลอม เขามีเงินซึ่งผลิตขึ้นใช้เอง (เงินปลอมเหมือนจริง) มีอาวุธ ที่ติดต่อซื้อขายจาก คูนเวสต์ มีเขตพื้นที่เป็นของตนเอง อยู่นอกเขตเมืองด้านตะวันตก และบนพื้นดิน และอุโมงค์ใต้ดิน

เฮกเตอร์ ไม่ชอบระบบการปกครองของ นายพลคาร์ลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อดีตเคยเป็นนายทหารคนสนิท และเป็นวิศวกรผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ท่านนายพล เขาร่วมงานเคียงบ่าเคียงไหล่เสมือนเพื่อนสนิท รับผิดชอบมาตั้งแต่สร้างเมือง ดังนั้น เขาก็มีความคุ้นเคยกับครอบครัวของนายพลคาร์ล มาเป็นอย่างดี แต่เขาก็มีข้อเสียที่นายพลคาร์ลรับไม่ได้ คือ เขาเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูง และถือวิสาสะ ระยะเวลาชอบแทรกแซงอำนาจของท่านนายพล ในที่สุดเขาก็จึงถูกนายพลไล่ออก แต่ไม่ช้าเขาในฐานะเพื่อนเก่า จึงปล่อยเขาไป สร้างความเจ็บแค้นให้แก่เขา เฮกเตอร์ เก็บความแค้นไว้ มาแอบสร้างอิทธิพลและเขตเมืองเป็นของตนเอง โดยที่นายพลอีริก ไม่อาจปราบปรามเขาได้ถนัด เพราะความเก่งและฉลาดของเขานั้นเอง เฮกเตอร์ จึงเป็นทั้งก้างและหอก คอยทิ่มแทง นายพลคาร์ล อยู่ตลอดเวลา

จุดหักเห 1: (main plot point 1<sup>st</sup>)

เฮกเตอร์ ฉวยโอกาส สร้างภาพว่าเป็นผู้มาปลดปล่อย ให้คนจนเป็นอิสระจากท่านนายพลคาร์ล จนคนจนเริ่มเชื่อ และเข้ามาเป็นพวก จนกระทั่งยอมให้ เฮกเตอร์ มาสร้างเขตอาณานิคมในพื้นที่ของเหล่าคนยากจน โดยใช้พื้นที่ในอุโมงค์ใต้ดิน เป็นฐานบัญชาการ

เฮกเตอร์ มักจะยุแหย่ให้ ผู้งชนประท้วงรัฐบาลอยู่เป็นระยะๆ โดยอาศัยสมุนของตนเป็นผู้ก่อเหตุความวุ่นวายต่างๆ เช่น เผาทำลายสถานที่สำคัญ วางระเบิด และถือโอกาสปล้นสะดมทรัพย์สินของคนรวย บางส่วนกันเอาไว้เป็นผลประโยชน์ของตน ส่วนเศษที่เหลือ เขาไปแจกจ่ายสร้างภาพว่านี่คือ ความช่วยเหลือ

ของ เฮกเตอร์ ผู้ปลดปล่อยประชาชน

เฮกเตอร์ มีความสามารถพิเศษ ในการปลอมตัวขึ้นไปก่อเหตุในเขตคนรวย เขาและสมุน หลบเลี่ยง การจับกุมจากหุ่นยนต์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลได้อย่างยอดเยี่ยม มีวิสัยทัศน์ในการต่อสู้เป็นเลิศ ทั้งหมัด เท้า อาวุธทุกชนิด และบวกกับความเก่งด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแน่นอนว่า ในตัวเขา และสมุนคนสนิท (14)–แฟรงค์ (Frank) กับ (15)–โดโรโก (Drogo) จะไม่มีไอทีชิปฝังอยู่ในตัว นั่นแหละ ทำให้เขากลายเป็น อาชญากรล่องหนได้ และร้ายกาจที่สุดในเมืองไอที

## องค์ 2 ดำเนินเรื่อง เฉิฉุหน้า (เวลา 68 นาที)

มดภาวะเป็นพิษ รุนแรงขึ้น (16)–อีธาน จอห์นสัน (Ethan Johnson) แกนนำคนสำคัญ ได้รวบรวม คนจน รวบรวมกลุ่มกันประท้วง หยุตงานครั้งใหญ่ ภายใต้การสนับสนุนและการยุยงของ เฮกเตอร์ ในขณะที่ รัฐบาลแถลงข่าว การสร้างเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน ได้สำเร็จ (เครื่องแยกน้ำเสีย ให้เป็น ก๊าซออกซิเจน) การประท้วงดำเนินไปรุนแรงขึ้น พวกของเฮกเตอร์ ถือโอกาสวางระเบิด ลอบทำร้ายหุ่นยนต์ของรัฐบาล และ ทรัพย์สินอื่นๆ เป็นที่สนุกสนาน เกิดการปะทะกันระหว่างทหารกับพวกของเฮกเตอร์ เกือบกลายเป็นสงคราม จรวด

เฮกเตอร์ ถือโอกาสนี้ ก่อเหตุให้ข้อมูลแก่คนจนว่า สิ่งที่รัฐบาลทำก็ทำเพื่อคนรวยเท่านั้น และกดขี่คน จนตลอดเวลา ขอให้ร่วมมือกับตนเพื่อโค่นล้มรัฐบาล จากนั้น เฮกเตอร์และพวก ฉวยโอกาสขณะที่มี เหตุการณ์ปะทะกันชุลมุน ขโมยเครื่องสร้างก๊าซออกซิเจน มาเก็บไว้ในเขตคนจนก่อน ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไป ในเขตของตน และสั่งเปิดเดินเครื่องสร้างอากาศให้พอเพียงแก่คนข้างล่าง ซึ่งไม่ต้องมีวคยเติมก๊าซเพิ่ม ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายและกระทำการต่างๆ ในพื้นที่เขตคนจนและอุโมงค์ใต้ดินได้ง่ายขึ้น

การก่อเหตุครั้งนี้ เสรอน ได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปจับตัว เฮกเตอร์ มาให้ได้ ไม่ว่าจะเสียชีวิตก็ตาม เสรอน พร้อมด้วยยอดมือปราบกลุ่มหนึ่ง จำนวน 20 คน ออกไล่ล่า เฮกเตอร์ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก สิ่ง ที่เขาจะต้องฝ่าอุปสรรคสำคัญ 2 ประการ คือ แรงต่อต้านจากคนจน และ การดักลอบทำร้ายแบบกองโจร จากพวกของ เฮกเตอร์

เมื่อ เสรอน กับ เฮกเตอร์ เฉิฉุหน้ากัน ทำให้ทราบว่า สองคนนี้ เคยเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันมา ก่อน แต่มาขัดแย้งกันในภายหลัง โดยที่ เสรอน เลือกอยู่ข้างรัฐบาล ส่วน เฮกเตอร์ เลือกประโยชน์ของ ตัวเอง แม้ว่า ทั้งสอง จะมีฝีมือในการต่อสู้ดีพอๆ กัน แต่ เฮกเตอร์ได้เปรียบในด้านชัยภูมิซึ่งอยู่ที่ลับ และการสนับสนุนด้านอาวุธจากคุณเวสต์. เสรอน ได้พูดหวานล้อมให้เห็นว่าท่านนายพลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน และเครื่องสร้างอากาศนั้น ก็หวังจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนจน เพราะลำพังท่ออากาศที่ส่งไปในแหล่งคน จนนั้นไม่เพียงพอ การสนทนาได้ย่นไปถึงหู อีธาน

ผลการเฉิฉุหน้าครั้งนี้ เฮกเตอร์ เป็นฝ่ายแพ้ และหลบหนีไปได้อย่างหวุดหวิด แต่ เสรอน ก็สูญเสีย ทหารองครักษ์ยอดฝีมือไปเกือบครึ่ง ส่วน อีธาน ก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับ เสรอน เพราะเริ่มไม่แน่ใจอะไร บางอย่าง

ภาพการชุมนุม พุติกรรมถ่อย สารเลว การปล้นสดมภ์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการประท้วง อีธาน ไม่ได้



เห็นด้วยเลย และไม่ได้หวังจะให้ประชาชนทำเช่นนั้น แต่เหตุการณ์มันได้เกิดลุกลามไปได้ยังไง นี่คือการปริศนาที่ทำให้ อีธาน หาคำตอบยังไม่ได้

นายพลคาร์ล โกรธมาก ที่ไม่สามารถจับเฮกเตอร์และพวกได้ จึงสั่งกองกำลังทหารเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่ง ออกไล่ล่า เฮกเตอร์ ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง อยู่เฝ้าอารักขาเมืองและท่านนายพล นี่เป็นคำแนะนำของ เฮรอน เพราะจากการปะทะกับ เฮกเตอร์ ครั้งก่อน ทำให้ เฮรอน ไม่ประมาทฝีมือของ เฮกเตอร์

เฮกเตอร์ ตอบโต้ ด้วยการลักพาตัว อีริค ลูกชายของท่านนายพล ไปขังไว้ในเขตคนจน เพื่อทำทนาย และการเผชิญหน้า ก็ยิ่งทำให้ นายพลคาร์ล โกรธจัด สั่งประกาศจับตายและทำลายแหล่งซุ่มซ่อนของเฮกเตอร์ ให้สิ้นซาก

อีริค ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย เขาถูกจับมาอยู่รวมกับคนจน สิ่งที่เขาวิ่งเหยาะแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจซ่อนอยู่นั่นคือ ความมีน้ำใจของคนจน แม้ว่าคนจนบางพวกยังโกรธแค้นพ่อของเขา แต่ก็มีอีกพวกที่สงสารอีริค โดยเฉพาะ (17)-ลอล่า (Lola) หญิงสาวผู้หนึ่ง ในเขตคนจน

เฮรอน ออกตามหา อีริค ในเขตคนจนอย่างไม่ลดละ ขณะที่ นายพลแมค ไลย์แมน กำลังบัญชาการโจมตีที่มั่นของ เฮกเตอร์ และเวลาเดียวกันนั้น เฮกเตอร์ ก็สามารถเจาะเข้าระบบเครือข่ายของรัฐบาลได้สำเร็จ ทำให้เขารู้ความเคลื่อนไหวของทหารที่ออกไล่ล่าตน และรู้ตำแหน่งของท่านนายพล และคนอื่นๆ สร้างความได้เปรียบให้แก่เขาเกือบทุกทาง

เฮรอน เองก็ทราบดี จากการรายงานของเจน ว่าเฮกเตอร์เจาะเข้าระบบได้แล้ว สร้างความหนักใจให้แก่ เฮรอน เป็นอย่างมาก และยังซ้ำร้ายไปกว่านั้น ก็คือ ท่านนายพลเริ่มหัวเสีย และออกตามหาลูกชายด้วยตนเอง นั่นเท่ากับนายพลคาร์ลเดินตามเกมของเฮกเตอร์ และอาจไปติดกับดักของเฮกเตอร์ก็ได้

และก็เป็นไปตามคาด นายพลคาร์ล กับทหารองครักษ์ ล่วงล้ำเข้าไปในเขตคนจน เขาต้องพบกับอุปสรรคมากมาย คือ การต่อต้านจากพวกคนจน ทั้งการตักลอบทำร้าย การประท้วง ขว้างปา แต่ภารกิจของเขา คือ ตามหาลูกชาย เขาจึงระงับอารมณ์ไม่ตอบโต้พวกคนจน เพราะเขาเองก็รู้ข้อมูลดีว่า เหตุการณ์จลาจล เผา ปล้น ไม่ใช่ฝีมือของพวกคนจนแน่ๆ

นายพลคาร์ล เผชิญหน้ากับ อีธาน ผู้นำคนจน ทำให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเข้าใจกัน และพยานายพลคาร์ล ไปยังที่ซ่อนของ อีริค ลูกชาย ขณะเดียวกันนั้น เฮกเตอร์ ก็ปรากฏตัว ทำให้นายพลคาร์ล เข้าใจผิดว่านี่คือแผนของ อีธาน ที่พามาติดกับดักของ เฮกเตอร์ ซึ่ง อีธาน ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันไม่จริง ทำให้อีธานต้องหลบหน้าไปก่อน

เฮกเตอร์ ระบายความแค้น ให้นายพลคาร์ลเห็น และรับรู้่ว่าสิ่งที่นายพลคาร์ล ทำกับเขาไว้ในอดีตนั้น มันผิดมหันต์ ขณะที่ เฮกเตอร์ ยังมีอยู่ๆ กับการระบายความแค้นส่วนตัวอยู่ เขาก็ได้รับรายงานว่า เมืองของเขากำลังถูกโจมตีอย่างหนัก นายพลคาร์ล จึงต้องรีบไปบัญชาการเรื่องสำคัญก่อน จึงจับนายพลคาร์ลไปขังรวมกับ อีริค ลูกชาย และสั่งกำชับให้สมุนเฝ้านายพลและลูกไว้ แล้วจะมาจับตัวไปชำระโทษที่หลัง

อีธาน กลับมา อธิบายให้ท่านนายพล จนเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เขาต้องแก้ไขความเข้าใจผิดทั้งหมด ด้วยการออกความเห็นให้ให้ถอดชิปไอดีลูกชายออก แล้วเอาไปสวมกับชิปไอดีอีกอันที่ตัว

นายพล ทุกอย่างเป็นไปตามนั้น แต่ต้องทำอย่างรวดเร็วและประสานงานกันให้ดี มิฉะนั้น เฮกเตอร์จะจับได้ว่า มีการเปลี่ยนชิป นายพลคาร์ล ติดต่อยังเจน ให้รับกวนสัญญาณดาวเทียมชั่วคราว

อีธาน สั่งให้หมอบของตน (18)–**ดร.เอกอน อัลวา** (Dr. Egon Alva) ทำการผ่าตัดโดยด่วน เมื่อท่าน นายพล เห็นหมอบเอกอน ความทรงจำเก่าๆ ก็กลับมาอีกครั้ง เขาสงสัยว่าทำไมหมอบจึงมาอยู่ที่นี่ได้ หมอบเล่า ว่าเขาถูกจับตัวให้มารักษาคณโฑที่นี่ และเมื่อมาเห็นความทุกข์ยากของคนจน จึงเกิดความสงสารพวกเขา ทำให้เขาไม่อยากจะกลับไปข้างบนอีก นายพลคาร์ล รู้สึกมั่นใจในการถอดเปลี่ยนไอดีชิปมากขึ้น เพราะเขาทราบดี ว่า ดร.เอกอน เคยเป็นหมอมือหนึ่งในการฝังไอดีชิปให้กับพลเมืองของรัฐบาลมาก่อน

#### จุดหักเห 2: (main plot point 2<sup>nd</sup>)

ในระหว่างถอดและประกอบไอดีชิป ระบบการติดต่อสื่อสารทุกระบบขัดข้องรวนเรไปหมด สร้างความ สับสนวุ่นวาย ให้แก่นายพลแมค ระหว่างการโจมตีค่ายพักของ เฮกเตอร์ ส่วน เฮรอน ก็ไม่สามารถติดต่อกับ ใครๆ ได้เลย ทุกอย่างมันสับสนไปหมด ฝ่ายเฮกเตอร์ ก็เช่นกัน ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่ เวลาผ่านไปเพียงไม่นาน เจน ทริคเกิล ก็แก้ปัญหาได้สำเร็จ ด้วยการนำระบบเครือข่ายสำรอง คือ ระบบ โครงข่ายดิจิทัลสนามแม่เหล็กโลกขึ้นมาใช้ (ระบบนี้ คิดโดย เจน ซึ่งเฮกเตอร์ ไม่อาจทราบได้)

เมื่อถอดไอดีชิปของลูกชายออกมาแล้ว นายพลคาร์ล ยอมเสียสละ ให้ลูกชายหลบหนีไปก่อน โดย ความช่วยเหลือของ ลอล่า หญิงสาวผู้รู้ลู่ทางหลบหนีได้ดี อาสาพาอีริกหนีไป

เมื่อ เฮกเตอร์ กลับมา ก็พบว่า นายพลคาร์ลกำลังหลบหนี เขาโกรธมาก จึงสั่งหาร ดร.เอกอน และ สั่งให้พรรคพวก ออกตามไล่ล่านายพลไป ในระหว่างนั้น เขารู้สึกเจ็บแค้นอีธาน และพวกคนจนที่เป็นตัวการ พานายพลหนีไป เฮกเตอร์จึงสั่งให้ลูกสมุนปิดเครื่องสร้างก๊าซออกซิเจนและทำลายมันเสีย ทำให้เกิดระเบิด และเพลิงไหม้ไปทั่วอุโมงค์

#### เหตุการณ์จุดสูงสุดของเรื่อง (climax):

นายพลคาร์ล พร้อมด้วยคนนำทาง หลบหนีไม่รอด มาจนมุมที่อุโมงค์แห่งหนึ่ง เฮกเตอร์ รู้สึกเคียด แค้นอย่างหนัก ที่นายพลสั่งทำลายค่ายของเขา เขาจึงตรงเข้าไปจะฆ่า แต่ เฮรอน มาทันเวลาพอดี เกิดการ ต่อสู้กัน เฮรอน เสียเปรียบเพราะเขาไม่ได้สวมเครื่องฟอกอากาศเหมือน เฮกเตอร์

เหล่าคนจน ที่อยู่ข้างล่างและในอุโมงค์เริ่มขาดอากาศ และอยู่กันอย่างอึดอัด บางคนต้องรับพิษของ อากาศไปเต็มๆ เพราะไม่มีเครื่องกรองอากาศ และ เครื่องสร้างอากาศถูกทำลายไปแล้ว

เฮรอน เกือบถูก แพรงค์ และ โครโก สมุนของ เฮกเตอร์ ทำร้าย แต่ อีธาน มาขัดขวางไว้ได้ทัน และ กำจัดสมุนที่เหลือของ เฮกเตอร์ จนหมด และพาท่านนายพลหนีไปต่อ เหลือ เฮรอน กับ เฮกเตอร์ สองคนที่ ต้องชำระแค้นกันต่อไป

### องค์ 3 สรุปท้ายเรื่อง (เวลา 12 นาที)

กลุ่มหมอกควันพวยพุ่งขึ้น ที่บริเวณเขตค่ายพักของ เฮกเตอร์ ส่วนท่านนายพลคาร์ล อีริก ลอล่า และคนอื่นๆ โผล่พ้นขึ้นมาจากอุโมงค์ นายพลคาร์ล รับสั่งการทางวิทยุให้นายกเอมมา แฮร์เรียต เร่ง





เครื่องส่งอากาศไปตามท่อลงไปในเขตคนจนให้เต็มกำลัง และสั่งจับกุมคุณสติฟ เวสต์ แล้วยึดอาวุธไว้ทั้งหมด

การต่อสู้ของ เฮรอน กับ เฮกเตอร์ ยังดำเนินต่อไป เฮรอน หกแรงเพราะขาดอากาศ แต่แล้ว เขาก็พบท่อส่งอากาศท่อหนึ่ง เขารีบคลานพาตัวเองไปที่ท่อ ขณะที่ เฮกเตอร์ กำลังใจเย็น พูดยล่ำมถึงอดีตของพวกเขา เมื่อ เฮรอน ได้สูดอากาศที่ส่งมาตามท่อ กำลังก็กลับคืนมา จังหวะที่ เฮกเตอร์ เผลอ เฮรอน คคว้าท่อนเหล็กเสียบเข้าที่หน้าอกของเขาจนขาดใจตาย

ท่ามกลางฝูงชน ท่านนายพลคาร์ล พร้อมลูกชาย และ เฮรอน ขึ้นปราศรัยใหญ่บนเวที พร้อมแสดงเครื่องสร้างอากาศรุ่นใหม่ นายพลคาร์ล ประกาศขอบคุณชาวเมืองในเขตคนจน ที่ดูแลและช่วยเหลือลูกชายของเขา ทำให้เขาคิดได้ว่า เขาจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้ว เขาจะส่งเครื่องสร้างอากาศลงไปที่ทุกจุดในเขตคนจน และจะนำภาษีจากคนรวย ไปสร้างสวัสดิการให้แก่คนจน เขาจะส่งเสริมการศึกษา การปลูกต้นไม้ใหญ่ ทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรม และปฏิวัติระบบอุตสาหกรรมเสียใหม่ ภายใต้การฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชาวเมือง

สร้างความปิติยินดีให้แก่ชาวเมืองเป็นอันมาก

จบบริบูรณ์.



### แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:

ระหว่างเดินทางจาก พิษณุโลก ไป กรุงเทพฯ โดยรถยนต์ประจำทาง บขส. เวลา 8.30 น. จากพิษณุโลก เกิดแนวคิดเรื่อง กลุ่มคนรวย กลุ่มคนจน ที่มีความเครียดและปัญหา ทั้งที่ต่างกันและเหมือนกัน กลุ่มคนรวยเป็นกังวลเรื่อง การเสียภาษีอัตราสูง ส่วนคนจนเป็นกังวลเรื่อง ปัจจัยสี่และสวัสดิภาพพื้นฐาน กลุ่มอาชญากร กลับคอยฉวยโอกาส ฉกชิงประโยชน์จากคนรวย อาศัยคนจนเป็นสะพานไปสู่การสร้างอำนาจ และอิทธิพลเถื่อน ส่วนนักการเมือง ก็มีหัวหวงแต่ผลประโยชน์ ตำแหน่ง สถานภาพของตัวเอง ทหารและผู้นำ กลับปล่อยปะละเลย ความชอบธรรม เพราะมีหัวหวงแต่อำนาจ ที่อาจสูญหายไป ความเหลื่อมล้ำทาง เศรษฐกิจ สังคม ก็นับวันเติบโตทวีความรุนแรงขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็ยุ่งเหยิงสลับซับซ้อน ยากแก่การแก้ไข

ถึงตอนนี้ จำเป็นต้องมี “ผู้ปลดปล่อย” เข้ามาล้มบาทบาทแทรกแซง เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ในที่สุดโครงเรื่องก็ปรากฏขึ้นคร่าวๆ ต้องการฉากเมืองในอนาคตด้วย ก็เลยตั้งชื่อเมืองว่า ไอดี เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในศตวรรษหน้า คือปี ค.ศ. 2112

เรื่องนี้ จินตนาการ แบบไม่เป็นห่วงเรื่องทุนสร้าง เพราะคนไทยคงทำไม่ได้ ถ้าใจไม่ถึงพอ

จะเห็นว่า ชื่อตัวละคร ไม่มีชื่อไทยเลย แต่ก็ไม่แน่นะ ผมทำได้ก็เพียงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมสร้างเท่านั้น และถ้าทำได้ ภาพยนตร์ไทย ก็คงไม่ขายหรือน้อยหน้าประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านแน่นอน

ผมเชื่อและมั่นใจเช่นนั้น.

25 กุมภาพันธ์ 2556

ตัวละคร:

- (1) นายพล ไอเซน คาร์ล (Eisen Karl) ผู้นำแห่งมหานครไรต์
- (2) อีริค คาร์ล (Erich Karl) ลูกชายนายพลคาร์ล
- (3) เอ็บ เฮอร์อน (Abe Heron) ที่ปรึกษาท่านนายพลคาร์ล
- (4) พลทหารโทนี่ (PVT. Tony) และ (5) พลทหารดีจ (PVT. Dodge)
- (6) การ์เน็ต แอสเพน (Garnet Aspen)
- (7) เจน ทริคเคิล (Jane Trickle)
- (8) พลโทแมค ไลย์แมน (LTG. Mac Lyman)
- (9) รัฐมนตรีมหาดไทยและกลาโหม เออร์วิน โคลด์ (Erwin Cole)
- (10) นายกเทศบาลมหานครไรต์ เอมมา แฮร์เรียต (Emma Harriet)
- (11) คุณรอย แอนเดอร์สัน (Roy Anderson)
- (12) คุณสตีฟ เวสต์ (Steve West)
- (13) เอเจ เฮกเตอร์ (A.J. Hector)
- (14) แฟรงค์ (Frank)
- (15) โดโรโก (Drogo)
- (16) อีธาน จอห์นสัน (Ethan Johnson)
- (17) ลอล่า (Lola)
- (18) ดร.เอกอน อัลวา (Dr.Egon Alva)